

คำเน่าคู่ฉบับ

ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖ / ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการได้รับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ ว่าต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการหรือเทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และต้องผ่านการประเมินคุณสมบัติและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ สำหรับใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ๗ (วิชาชีพเฉพาะ) เดิม ซึ่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖ / ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ มอบให้ อ.ก.พ. กรม และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานที่จะส่งประเมิน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องส่งผลงานเพื่อประเมินภายใน ๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศและหากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้าง และคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ในกรณีชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง และสัดส่วนของผลงานไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓ / ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔



(นายชลิต ดำรงค์ศักดิ์)

อธิบดีกรมชลประทาน



จuthartit รัง

จuthartit พิมพ์

ตรวจ

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ

(แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔)

ลำดับที่	หน่วยงาน ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ครองอยู่	ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วนผลงาน	หมายเหตุ
๑	<p>สำนักชลประทานที่ ๒ ส่วนวิศวกรรมบริหาร นายจวิชัย ดวงศรี</p>	<p>วิศวกรชลประทานชำนาญการ (ตำแหน่งเลขที่ ๓๑๙๔)</p>	<p>๑. รายงานการศึกษาเบื้องต้นโครงการระบบส่งน้ำสายขอย ๑ R-RMC และ LMC กม. ๑+๕๐๐ ถึง ๒+๙๐๐ อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง บ้านห้วยม่วง ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๓)</p> <p>๒. รายงานการศึกษาเบื้องต้นโครงการฝายห้วยสีดา บ้านดงบัง ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ (ปี พ.ศ. ๒๕๕๒)</p> <p><u>ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</u></p> <p>- การใช้ smartphone เสริมในระหว่าง การตรวจสภาพภูมิประเทศจริงในสนาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาโครงการ</p>	<p>๑. นายสมชัย แต่งไทย ๒. นายสมหมาย คงยัง</p> <p>๑. นายก่อศักดิ์ ศุภฤกษ์ ๒. นายสมหมาย คงยัง</p>	<p>- ตรวจสอบผลการพิจารณาโครงการให้คำแนะนำให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ</p> <p>- ตรวจสอบผลการพิจารณาโครงการรายการคำนวณและปริมาณงานตามหลักวิชาการ</p> <p>- ตรวจสอบผลการพิจารณาโครงการให้คำแนะนำให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ</p> <p>- ตรวจสอบผลการพิจารณาโครงการรายการคำนวณและปริมาณงานตามหลักวิชาการ</p>	<p></p>

(Handwritten signature)

(Handwritten initials)